



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้กำหนดให้ อ.ก.พ. กรม  
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งระดับควม  
ตำแหน่งว่างทุกกรณี และตำแหน่งที่ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไป กรณีเกษียณอายุราชการและลาออก  
จากราชการ ซึ่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล  
ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๑๐/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕  
โดยมอบให้คณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาประเมินบุคคล  
ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

คณะกรรมการประเมินบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗  
มีมติให้ข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินฯ	ส่วนราชการ
๑	นางอรพรรณ คงศรีชาย	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
๒	นายยุทธนา หอมเกตุ	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย



รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคล จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ  
ประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคล  
หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่  
กรณีผู้ผ่านการประเมินที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะต้องส่งผลงานให้สำนักงาน  
เขตสุขภาพ เป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เดือน (ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วง  
ให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุทธิพนธ์ ชยณัฐพงศ์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคล

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ผ่านการ ประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางอรพรรณ คงศรีชาย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๑๑๘๑๕๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๑๑๘๑๓๑	เลื่อน ระดับ   ๙๐%
		ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก มกราคม ๒๕๖๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช				
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรงชนิดติดเชื้อมาจากบ้านหรือชุมชน (Community - acquired sepsis) จังหวัดนครศรีธรรมราช				
		รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "ตาม QR Code"				
						
๒	นายยุทธนา หอมเกต	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๑๑๘๑๔๔	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๑๑๘๑๖๗	เลื่อน ระดับ   ๑๐๐%
		ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน เรื่อง การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ตำบลกรงหอยัน อำเภอกุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช				
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยการบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง				
		รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "ตาม QR Code"				
						

๒